

สัมผัส 'เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์'
ผ่านลัทธิความหวัง-ความลึกลับ
'ไฮป เฟลซ'



(หน้าหน้า 18)

ทันทีที่ชื่อของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ปรากฏทราบหน้าหนังสือพิมพ์ เอวันเกือบทุกฉบับ ชื่อของ มุนินิธิความหวังของชาวไทย หรือ โสไปพลซ ก็ปรากฏควบคู่กันไปด้วย

เนื้อหาข่าวที่ออกมานั้นดูเหมือนจะโง่งโง่งความสัมพันธะระหว่าง ดร.จากอนแนช ประเทศออสเตรเลีย ผู้มี เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิกับคนอื่นๆ อีก 3 คน หนึ่งในนั้น มีนางรูบีนา กรัยวิเชียร สุวรรณพงษ์ ลูกสาว ธา-นินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี รวมอยู่ด้วย

เนื้อหาความสำคัญของ มุนินิธิความหวังของชาวไทย และ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ จะไม่โดดเด่นขึ้นมาเลย หากไม่เกิดกรณีของวรรณชิตการกิจการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนฯ โดย นายค่น โตะมีนา ออกมาแถลงว่า มุนินิธิแห่งนี้มีพฤติกรรมน่าสงสัยเป็นอันคราย ไม่แพ้วัดพระธรรมกาย

เพราะชักชวนเด็กและเยาวชนให้มาเคารพพระเจ้าแต่เพียงอย่างเดียว ไม่ให้ความสนใจกับพ่อแม่ มีเงินเท่าไรให้นำมาบริจาคให้โบสถ์ของมุนินิธิหมด เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมมักจะทิ้งการเรียนและครอบครัว

ก่อนหน้านี้ชื่อของ "โสไป พลซ" รู้จักกันดีในหมู่คริสต์ศาสนิกชนเป็นส่วนใหญ่ แต่คนไทยเองรู้จักในชื่อของ คริสต์จักรความหวังกรุงเทพฯ จากนั้นปี 1987 หลังจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จากกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) คริสต์จักรความหวังกรุงเทพฯ จึงกลายมาเป็น "มุนินิธิความหวังของชาวไทย" ในปัจจุบัน เป็นมูลนิธิที่กินในแควดวงไฮโซเมืองไทย และคนสำคัญระดับผู้บริหารบ้านเมืองรู้จักกันเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ เพราะมี ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ซึ่งมีภาพพจน์เป็น นักคิด นักเขียน คนรุ่นใหม่ มีวิชั่นก้าวไกล รวมทั้งเป็นนักบรรยายชื่อดังในขณะนี้เป็นตัวเชื่อมขั้วนี้

เรื่องราวของด็อกเตอร์ผู้นี้เป็นใครมาจากไหนแทบจะไม่มีใครรู้จัก เพราะนอกจากเจ้าตัวจะฟรีเซ็นต์ตัวเอง ในฐานะนักคิด นักเขียนจากเมืองนอกแล้ว ประวัติความเป็นมาแต่หน้าหลังยังไม่มี การเปิดเผย ชื่อของ ดร.เกรียงศักดิ์ ปรากฏในสังคมแค่เพียงว่า สำเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในไทย แล้วได้รับทุนโคลัมโบจากรัฐบาลไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมอนแนซ ประเทศออสเตรเลีย จบปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมอนแนซ เป็นศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การบริหาร จากมหาวิทยาลัยอีตัน สหรัฐอเมริกา

เคยสอนที่มหาวิทยาลัยมอนแนซ และเคยทำงานในศูนย์วิจัยทางเศรษฐศาสตร์อิมแพ็ค มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น และองค์การโทรคมนาคม ประเทศออสเตรเลีย เคยเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนมาจัดตั้งสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา

เรื่องราวของแขกคนนอกเหนือไปจากนี้ ปากบางเฉียบได้รูปของผู้อำนวยการสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา พันฉับลงไม่อย่างไม่โยกได้ ว่า

"ความเป็นมาของคนที่มาเป็นเพียงปลัดภายนอก สำคัญที่ความคิดและการทำงานเพื่อช่วยพัฒนาสังคม" จึงเป็นอันว่าความเป็นมาแต่หน้าหลังยังเป็นปริศนาสักลับที่ไม่มีใครเข้าถึง

แต่จากแฟ้มประวัติบุคคลของสื่อมวลชนที่เคยสัมผัสด็อกเตอร์จากมอนแนซผู้นี้ ระบุถึงประวัติอีกนิดว่า ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เป็นคนกรุงเทพฯ โดยกำเนิด พ่อเป็นนักธุรกิจ ส่วนแม่เป็นแม่บ้าน มีพี่น้องอีกคนไม่ระบุ

การศึกษาชั้นต้นเริ่มที่โรงเรียนอัสสัมชัญบวญรัก "บราเดอร์" ในโรงเรียนเอกชนถ้าว่า เป็นศิษย์คนหนึ่งที่ชอบใฝ่หาความรู้ ชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็ก หนังสือที่อ่านส่วนใหญ่จะเป็นแนวปรัชญา สังคม เศรษฐกิจ พัฒนาการชีวิต และประวัติบุคคลสำคัญ

ชีวิตครอบครัวของ ดร.เกรียงศักดิ์ แต่งงานกับนางรอนา เจริญวงศ์ศักดิ์ มีลูกชาย 2 คน ชื่อ เด็กชายอัศวทูต และ เด็กชายอาณาจักร ปัจจุบันถูกทิ้งสองคนเรียนที่โรงเรียนบางกอกพัฒนา

นอกจากจะเป็นผู้อำนวยการสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาแล้ว ดร.เกรียงศักดิ์ ยังเป็นประธานบริษัทซีกเซสม มีเดีย จำกัด มีผลงานบทความเชิงวิชาการ เป็นนักเขียนประจำหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หลายฉบับ เว้นที่ปรึกษาทางการบริหาร เป็นกรรมการในหน่วยงานทั้งในและระหว่างประเทศ และเป็นประธานกรรมการมูลนิธิหลายแห่ง

หนึ่งในนั้นมี มุนินิธิความหวังของชาวไทย ที่ ดร.เกรียงศักดิ์เข้าไปเกี่ยวข้อง โดยเอกสารของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เผยว่า ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เป็นผู้บริหารในทางพฤตินัย โดยดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์กรมศึกษาธิการ โดยดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์กรมศึกษาธิการ โดยดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์กรมศึกษาธิการ โดยดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์กรมศึกษาธิการ

แม้จะยังชี้ชัดไม่ได้ว่า ดร.เกรียงศักดิ์ มีความเกี่ยวข้องกับมุนินิธิความหวังของชาวไทย อย่างไรนั้น แต่จากคำของเจ้าตัวเมื่อถูกถามว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้งด้วยหรือไม่ คำตอบที่ได้รับกลับมาชัดเจน "ขอปิ่นว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องในทางนิตินัย"

จะมีความหมายอย่างไรนั้น ไปตีความกันเอาเอง